
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. ร้อยเอกศักด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

14. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 22. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม  
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 1. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

 1. นายกติติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายนนทวชัร ์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. พันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล  

 3. นางสาวอุษา สมคิด ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

 4. นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผู้อ านวยการส านักช่าง 

 5. นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผู้อ านวยการกองคลัง 

 7. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 9. นางสาววิไล วงศ์พรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน 

   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

 10. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 11. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 

 12. นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 13. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

 14. ส.ต.ต.หญิงฐิตริัตน ์ คุณชมภ ู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 

 15. นางชัญญานุช ทองค า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 

 16. นายภาสกร แก้วค าดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

 17. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหน้าฝ่ายประสานงาน อปท. 

 18. นายศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 

 19. นางวิจิตรา เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 20. นางพัชนดิา สุวรรณจักร์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 21. นางสาวฉลัทชา ปัดสาพันธุ ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
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 22. นางสาวปานทิพย ์ จินดาค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 

 23. นางเลิศลกัษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนกังานธรุการช านาญงาน 

 24. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนกังานธรุการปฏิบตัิงาน 

 25. นายวรพงษ์ มาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ 

 26. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 27. นายชาภีม พิมพิศาล เทศกิจ 

 28. นายอภินยั หวานแหลม เทศกิจ 

 29. นายธีรเดช แก้วเปี้ย คนงานประชาสัมพันธ ์

 30. นายณัฐวุฒิ ปรียาบตุร คนงานประชาสัมพันธ ์

 31. นายวรพล ขิตติวรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 32. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนคร

ล าปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการประชุม

ทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบรายช่ือ

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงช่ือเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว มีจ านวน 20 คน 

เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม  บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานฯ นัดแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่าน

นพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชิญครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนี้ด้วยความยินดีย่ิง ก่อนที่จะ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

และแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ช้ีแจงหรือแถลงญัตติ

ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง กระผมขอเรียนแจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง และการมอบหมายผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง หรือแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปางดังต่อไปนี้ครับ 
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     ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชมุสามัญ  

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 

------------------------------------------ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 2 

มีนาคม 2566 และประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2567  ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประธานสภาเทศบาลนครล าปางจึงเรียก

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้น

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

ประกาศ          ณ          วันที่   4   เมษายน  พ.ศ. 2566 

นพดล  ผดุงพงษ ์

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสือ 

ที่ ลป 52001/2358                    ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                      ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

8  พฤษภาคม  2566 

เรื่อง    มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน    ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง 1. หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ท่ี ลป 52001(สภา)/56 ลงวันที ่2 พฤษภาคม 2566 
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  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48   

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ 

เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายช้ีแจงหรือ

แถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

 1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกติติ  จิวะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนต่อท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ขอแนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งในเทศบาลนครล าปาง

ต่อที่ประชุม 2 ท่าน ท่านที่ 1 คือ พันจ่าอากาศเอก ณัฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์  โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง  

ปลัดเทศบาลนครล าปาง เชิญกล่าวสักเล็กน้อยครับ 

 พันจ่าอากาศเอก ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ  

ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม พันจ่าอากาศเอก ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ เดิมด ารง

ต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง

ปลัดเทศบาลนครล าปาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา รู้สึกยินดีที่ได้มาปฏิบัติงานที่นี่ คงจะได้

ขอความร่วมมือประสานงานกับท่านสมาชิกทุกท่าน ในงานที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ในโอกาสต่อไป 

ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านที่ 2 คือ นายธวัตร์ชัย  จารุธนกุล 

โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักช่าง เชิญครับ 

นายธวัตร์ชัย  จารุธนกุล ผู้อ านวยการส านักช่าง  เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 

ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผม นายธวัตรช์ัย  จารุธนกุล ยินดีที่มาร่วมงานกัน ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในนามของสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขอต้อนรับทั้งสองท่านด้วยความยินดีอย่างย่ิง ที่ได้มาท างานร่วมกันในการพัฒนาบ้านเมือง จัดท าบริการ

สาธารณะ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางเรานะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

1.1 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ขอลาออกจากต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ขอลาออกจากต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง ด้วยได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลนครล าปาง ว่า ได้รับหนังสือจากจังหวัดล าปางแจ้งการ

ลาออกจากต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครล าปางของ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภาคม 2566 ซ่ึงสภาเทศบาลนครล าปางต้องด าเนินการเลือกสมาชิกสภาฯ ข้ึนแทนต าแหน่งที่ว่าง

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง ตามมาตรา 20 ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 15 วรรคหนึ่ง (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และจะได้ด าเนินการเลือก

สมาชิกสภาฯ ขึ้นแทนต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครล าปางที่ว่างในระเบียบวาระที่ 5 ต่อไปครับ 

1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ครั้งท่ี 4/2566 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-

2570) ครั้งที่ 4/2566 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดส่งประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาฯ 

ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงการประกาศ

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว  

 ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 

ประจ าปี 2566 วันจันทร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไมค่รับ ไม่มีท่านใดจะแก้ไข

นะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 

จ านวน 18 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 18 เสียง, ไม่รับรอง

รายงานฯ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 

ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะแก้ไข

นะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โปรดยกมือครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 

จ านวน 16 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ครั้งที่  2 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 จ านวน 16 เสียง, ไม่รับรองรายงานฯ 

ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เร่ือง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการ

ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เชิญ คณะกรรมการฯ ครับ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ        

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ 
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 
 เร่ือง การจดัการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 

************************************************** 

ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. . . . .  ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 
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สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ครั้ งที ่  1 ประจ าปี 2566 เมื ่อ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย  

                         
1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นางสาวสรญัญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

3. นายสุพจน ์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

4. นายเอกรัตน ์  สกุลประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

                     5. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณ ี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จ านวน 60 วัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2566 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 16 มีนาคม 

2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 และวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง และวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้ลงพื้นที่ศึกษาและส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไป ดังนั้น จึงขอรายงานผลการศึกษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญของร่างเทศบัญญัติฯ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจเทศบาลนครล าปางในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการ

ตราเทศบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย การขอรับใบอนุญาต

ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากการจัดการมูลฝอย  ตลอดจนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย  

ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น 

เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการมูลฝอยส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

2. เน้ือหาในร่างเทศบัญญัติฯ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ประกอบด้วย 6 หมวด 

62 ข้อ ดังนี้   

หมวด 1  บททั่วไป 

หมวด 2  การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
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  ส่วนที่ 1 การเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป 
  ส่วนที่ 2 การก าจัดมูลฝอยทั่วไป 
  ส่วนที่ 3 การควบคุมการจัดการมูลฝอยด้วยการเผาในที่โล่งแจ้ง 

 หมวด 3  หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขอใบอนุญาตประกอบกจิการเก็บ ขน  

     หรือก าจัดมลูฝอยทั่วไป 

 หมวด 4  ค่าธรรมเนียมและค่าปรบั 

หมวด 5  บทก าหนดโทษ 

หมวด 6  บทเฉพาะกาล 

   โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้ง 6 หมวดแล้ว คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาในร่าง

เทศบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเทศบัญญัติเดิมใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2540 อาจมีข้อก าหนด

บางประการที่ไมส่อดคล้องกับสภาวการณป์ัจจุบนั ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปล่ียน มีความเจริญมากข้ึน ปริมาณขยะ

ก็เพิ่มมากข้ึนตาม ท าให้เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมากข้ึน จึงสมควรต้องตราเทศบัญญัตินี้ข้ึน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันต่อไป  

 นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในฐานะกรรมการฯ ขออ่านรายงานฯ ต่อท่ีประชุมค่ะ 

3. ผลจากการลงพื้นท่ีส ารวจ 

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ส ารวจสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครล าปาง ได้แก่ 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลล าปาง ร้านสนองซีฟู๊ด ตลาดสนามบิน ร้านรับซื้อของเก่า นาก่วมการพิมพ์ และบ่อ

ก าจัดขยะเทศบาลนครล าปาง โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีระบบการคัดแยกขยะที่ดีอยู่แล้ว ซ่ึงสามารถรวบรวมขยะและส่งร้าน

รับซ้ือได้สะดวก โดยขยะอินทรีย์จะไม่มีเหลือทิ้ง จะมีผู้รับซ้ือเอาไปเป็นอาหารสัตว์ ส่วนขยะรีไซเคิล สถาน

ประกอบการจะรวบรวมส่งขายเป็นรายได้ ดังนั้น จึงมีขยะเหลือทิ้งจ านวนไม่มากที่จะให้เทศบาลน าไปก าจัด 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บขยะ หากมีการข้ึนค่าธรรมเนียมก็ไม่ขัดข้อง คณะกรรมการ

จึงมีความเห็นปรับแก้อัตราค่าธรรมเนียมข้ึนในส่วนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในส่วน

ของร้านรับซ้ือของเก่า ผู้ประกอบการยินดีรับซ้ือขยะช้ินใหญ่ เช่น ที่นอนเก่า โซฟาเก่า เพื่อน าไปก าจัด หรือ

รีไซเคิลถึงที่ เป็นการลดการจัดเก็บของเทศบาล 

4. อัตราค่าธรรมเนียม 
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คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 

ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครยะลา และ

เทศบาลนครนครสวรรค์แล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมตามร่างเทศบัญญัติฯ 

ในข้อ 1 ค่าเก็บและขนมูล ฝอยทั่วไป ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน (1) จ ะ เริ ่ม เก็บ

ค่าธรรมเนียมมูลฝอยตั้งแต่ปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 40 ลิตร ในอัตราค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อเดือน และ

กรณีที่ปริมาณวันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตรข้ึนไป จะเป็นปริมาณขยะในส่วนของผู้ประกอบการ

ขนาดเล็ก เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ในส่วนของการคิดค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ซ่ึงทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เคย

สอบถามมายังเทศบาลนครล าปางว่า เหตุใดไม่เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปริมาณมูลฝอยต่อวันไม่เกิน 

20 ลิตร เหตุผลเนื่องจากเป็นดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะมีอ านาจก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการก าจัดมูลฝอยแยกออก

ต่างหากจากการเก็บ ขน มูลฝอย ตามมาตรา 20 (4) และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกอบกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมในข้อ 2 ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป ก. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน

กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 100 ลิตร ถือว่าเป็นมูลฝอยจากครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย 

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ควรงดเว้นค่าธรรมเนียม เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยในกรณีที่

มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตรขึ้นไป คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรปรับค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน เนื่องจาก

จะได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการเก็บ ขน และก าจัด และจ ากัดปริมาณการทิ้งขยะเพราะเป็น

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยคณะกรรมการเห็นว่า ควรปรับอัตราค่าธรรมเนียมดังมีรายละเอียดตาม

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมที่แนบ 

5. ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

- ตามร่างเทศบัญญัติฯ ส่วนที่ 3 การควบคุมการจัดการมูลฝอยด้วยการเผาในที่โล่งแจ้ง 

ข้อ 35 ก าหนดว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

และหน้าที่ดังนี้ (6) สั่งให้ผู้กระท าความผิดระงับการเผา แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ 

สภาพรกรุงรัง หรือความไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปภายในเวลาท่ีก าหนด” คณะกรรมการ

มีความเห็นว่า เนื้อหาใน (6) บางส่วนมีความซ้ าซ้อนกับเนื้อหาในข้อ 37 จึงเห็นควรตัดข้อความส่วนท้าย

ใน (6) ค าว่า “...สภาพรกรุงรัง หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปภายในเวลาท่ีก าหนด” ออก 
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- ร่างเทศบัญญัติฯ ในข้อ 62 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรตัดเนื้อหาส่วนนี้ออก เนื่องจาก

ปัจจุบันได้พ้นช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาแล้ว ดังนั้น 

เทศบัญญัตินี้จึงควรมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับสภาวการณ์ปกติ 

เมื ่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีม ติให้เสนอผลการ

ด าเนินงาน ของคณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงาน

ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

ลงช่ือ  อมลยา  เจนตวนิชย์ ประธานกรรมการ 
                         (นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 

ลงช่ือ    สรัญญา  เจนวานิชกุล      กรรมการ     ลงช่ือ     สุพจน์  มูลบา้นดง    กรรมการ 
        (นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล)    (นายสุพจน์  มูลบ้านดง) 

ลงช่ือ   เอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์     กรรมการ    ลงช่ือ     วิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี    กรรมการและเลขาฯ 
         (นายเอกรัตน์  สกุลประดิษฐ์)                            (นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ของคณะกรรมการฯ นะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... และ

กรรมการได้รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง เทศบัญญัติเทศบาล

นครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นร่างเทศบัญญัติที่มี

กฎหมายให้อ านาจเทศบาลในการตราเทศบัญญั ติ ข้ึนใช้บั งคับ  ตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ ง (2)                   
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แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม  มาตรา 34/1 มาตรา 34/2 

และมาตรา 34/3 โดยเป็นร่างเทศบัญญัติทั่วไป ซ่ึงโดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 

ก่อนที่จะลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่ จะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ 

ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ 45 และข้อ 47 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว

ข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีใครจะอภิปราย ผมจึงขอปิดการอภิปราย และจะขอมติ

ที่ประชุมในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัตเิทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 

นะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

18 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ

รับหลักการฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน 17 

เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่ เห็นชอบรับหลักการฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบรับหลักการฯ ไม่มี

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการฯ 

จ านวน 17 เสียง, ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... จ านวน 17 เสียง, ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง

ข้อระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ร่างเทศบัญญัติที่ก าลังพิจารณากันอยู่นี้ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการไปแล้ว ซ่ึงร่างเทศบัญญัตินี้ 

เป็นเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 45 

ก ำหนดว่ำ “ญัตติร่ำงข้อบัญญัติท่ีประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่น

จะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ

สมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ง ในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ไ ด้  

เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่ประชุม

สภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุม เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปร

ญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า ก าหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อำจเสนอด้วยวำจำในที่ประชุมสภำท้องถิ่นได้ โดย

ให้น ำควำมในข้อ 39 มำใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) ก าหนดว่า “ขอให้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติสำมวำระ

รวดเดียวตำมข้อ 45” ข้อ 39 วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า “กำรเสนอญัตติด้วยวำจำนั้น ให้น ำควำมในข้อ 63 

วรรคหนึ่ง มำใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง ก าหนดว่า “กำรรับรองญัตติเช่นว่ำนี้ให้กระท ำโดยวิธียก

มือข้ึนพ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่ำวถ้อยค ำใดต่อ

ที่ประชุมสภำท้องถิ่นให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธำนสภำท้องถิ่นอนุญำตแล้วจึงกล่ำวได้ โดยให้ยืนกล่ำว ณ 

ที่ของตน หรือ ณ ที่ซ่ึงจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่ำวกับประธำนสภำท้องถิ่น” จากระเบียบข้อบังคับดังกล่าว

ที่ผมได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม สรุปเป็นสาระส าคัญได้ว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ที่เสนอมานี้โดยหลักการต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน 

ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ

ที่สองนั้นให้สมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 3 วาระรวดเดียว สามารถ

เสนอญัตติด้วยวาจา หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ

สามวาระรวดเดียวก็ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิก
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สภาฯ รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่าน

ประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อ

ระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

เชิญ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 

เป็นสามวาระรวดเดียว ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผู้เสนอร่วมครับ 

โดยต้องมีผู้เสนอร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ก็คือ จ านวน 8 ท่าน 

ขอผู้เสนอร่วม โปรดยกมือครับ เชิญ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ขอเชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ขอเชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายสามารถ  พุทธา 

 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ขอเชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ขอเชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ 

ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว 

ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย
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ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ขอเชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

ขอเชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นางรัญจวน  ค าพิชัย ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นางรัญจวน  ค าพิชัย ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

มีผู้เสนอร่วมครบ จ านวน 8 ท่าน มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นไปตามที่

ระเบียบก าหนดนะครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะ

ขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดอนุมัติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

จ านวน 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ

รวดเดียว โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ

รวดเดียว ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาเป็น

สามวาระรวดเดียว จ านวน 13 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว จ านวน 13 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....ในวาระที่ 2 เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ก่อนจะด าเนินการในวาระที่สอง ผมมีข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอค าแปรที่จะน าเรียนแจ้งต่อ

ที่ประชุม ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 

ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอค ำแปรญัตติ

ล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อและเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่

สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ ” และ

วรรคท้าย ก าหนดว่า “ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง กรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว        

ผู้แปรญัตติอำจเสนอค ำแปรญัตติด้วยวำจำได้” ข้อ 51 ก าหนดว่า “ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง 

ให้ปรึกษำเรียงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น เว้นแต่

ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน” ตามข้อระเบียบที่กระผมได้น าเรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่ 

สรุปความว่า การเสนอค าแปรญัตติสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร

ญัตติด้วยวาจา โดยให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไข เสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่าง

น้อยสองคน ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง

วิธีด าเนินการในวาระที่สองไปแล้ว ผมก็ขอน าปรึกษาหารือต่อท่ีประชุมฯ เพื่อให้การประชุมพิจารณากระชับ 

รวดเร็ว และเรียบร้อย ผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะใช้วิธีการพิจารณา ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับ
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เป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไขเท่านั้นนะครับ ส่วนข้อที่ไม่มีการแก้ไขก็ถือว่าคงตามร่างเดิม 

เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือแล้ว ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบและลงมตินะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้พิจารณาเรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไขเท่านั้น โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ จ านวน 12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลมเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้พิจารณา 

ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไข จ านวน 12 เสียง ไม่เห็นชอบ 

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มี

การแปรญัตติหรือท่ีแก้ไข จ านวน 12 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง 

ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ ขอแก้ไข 

ร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 11 ส่วนที่ 3 การควบคุมการจัดการมูลฝอยด้วยการเผาในที่โล่งแจ้ง ข้อ 35 (6) 

จากเดิมคือ “สั่งให้ผู้กระท าความผิดระงับการเผา แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ สภาพรก

รุงรัง หรือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปภายในเวลาที่ก าหนด” แก้ไขเป็น ข้อ 35 (6) “สั่งให้

ผู้กระท าความผิดระงับการเผา แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ” ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญ นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ คือ ขอตัดเนื้อหา 

ร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 17 ข้อ 62 ออกทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันได้พ้นช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาแล้ว ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติอีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขออนุญาตเสนอค าแปรญัตติ  

คือ ขอเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

“1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

 (1) – (7) คงตามร่างเดิม 

 (8) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

     ร่างเดิม 370 บาท เพ่ิมเป็น 400 บาท 

 (9) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ร่างเดิม 400 บาท เพ่ิมเป็น 1,000 บาท 

   (10) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร   

  ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  

  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

  ร่างเดิม หน่วยละ 400 บาท เพ่ิมเป็น หน่วยละ 1,000 บาท 

 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

(1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร  

ร่างเดิม ครั้งละ 100 บาท เพิ่มเป็น ครั้งละ 200 บาท 

(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท เพ่ิมเป็น ครั้งละ 400 บาท 

(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  

ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง

 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 400 บาท 

2. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ก. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

 (1) – (4) งดเว้นค่าธรรมเนียม 

 (5) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร   
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ร่างเดิม เดือนละ 75 บาท เพ่ิมเป็น 100 บาท 

 (6) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร  

 ร่างเดิม เดือนละ 110 บาท เพ่ิมเป็น 150 บาท 

 (7) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร   

ร่างเดิม เดือนละ 150 บาท เพิ่มเป็น 200 บาท 

 (8) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

ร่างเดิม เดือนละ 185 บาท เพิ่มเป็น 250 บาท 

  (9) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 

 ร่างเดิม เดือนละ 200 บาท เพ่ิมเป็น 300 บาท 

 (10) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

 ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพ่ิมเป็น หน่วยละ 300 บาท 

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร  

 ร่างเดิม ครั้งละ 100 บาท เพิ่มเป็น ครั้งละ 200 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

 ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท เพ่ิมเป็น ครั้งละ 400 บาท 

 (3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง

 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

 ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 400 บาท 

 3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ คงตามร่างเดิม” ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปให้

ที่ประชุมอีกครั้งครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ     

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้เสนอค าแปรแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาต

ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... มีรายละเอียดดังนี้  

“1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
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ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

 (1) – (7) คงตามร่างเดิม 

 (8) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

     ร่างเดิม 370 บาท เพ่ิมเป็น 400 บาท 

 (9) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ร่างเดิม 400 บาท เพ่ิมเป็น 1,000 บาท 

   (10) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร   

  ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  

  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

  ร่างเดิม หน่วยละ 400 บาท เพ่ิมเป็น หน่วยละ 1,000 บาท 

 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

(1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร  

ร่างเดิม ครั้งละ 100 บาท เพิ่มเป็น ครั้งละ 200 บาท 

(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท เพ่ิมเป็น ครั้งละ 400 บาท 

(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  

ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง

 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 400 บาท 

2. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ก. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

 (1) – (4) ตรงนี้ตัดออกใช่ไหมครับ (นางสาวสรัญญาฯ : ใช่ค่ะ ) ดังนั้น ก็จะเล่ือนข้ึนมาดังนี้  

 (5) แก้ไขเป็น (1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร   

     ร่างเดิม เดือนละ 75 บาท เพ่ิมเป็น 100 บาท 

 (6) แก้ไขเป็น (2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร  

      ร่างเดิม เดือนละ 110 บาท เพ่ิมเป็น 150 บาท 

 (7) แก้ไขเป็น (3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร   

      ร่างเดิม เดือนละ 150 บาท เพิ่มเป็น 200 บาท 

 (8) แก้ไขเป็น (4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

          ร่างเดิม เดือนละ 185 บาท เพิ่มเป็น 250 บาท 

  (9) แก้ไขเป็น (5) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
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            ร่างเดิม เดือนละ 200 บาท เพ่ิมเป็น 300 บาท 

 (10) แก้ไขเป็น (6) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  

         ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  

         (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

             เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

             ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 300 บาท 

 

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร  

 ร่างเดิม ครั้งละ 100 บาท เพิ่มเป็น ครั้งละ 200 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

 ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท เพ่ิมเป็น ครั้งละ 400 บาท 

 (3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง

 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

 ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 400 บาท  

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ คงตามร่างเดิม” ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อสักครู่  นางสาวสรัญญา 

เจนวานิชกุล ขอเสนอค าแปรญัตติ ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปร

ญัตติอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหาร มีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ

โดยเรียงตามล าดับข้อที่มีการเสนอค าแปรญัตตินะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามค าขอแปรของ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปรฯ จ านวน 

12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบกับค าขอแปร

ของนางสาวอมลยาฯ จ านวน 12 เสียง เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง กับค าแปรของ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

คือ แก้ไขข้อ 35 (6) สั่งให้ผู้กระท าความผิดระงับการเผา แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ , 

เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบตามค าขอแปรของ นายสุพจน์  มูลบ้านดง โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปรฯ จ านวน 

12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบกับค าขอแปร

ของนายสุพจน์ฯ จ านวน 12 เสียง เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง กับค าแปรของ นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

คือ ตัดเนื้อหา ร่างเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 17 ข้อ 62 ออกทั้งหมด, เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบตามค าขอแปรของ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบกับค าขอแปรฯ จ านวน 

12 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบกับค าขอแปร

ของนางสาวสรัญญาฯ จ านวน 12 เสียง เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน 12 เสียง กับค าแปรของ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

คือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัด และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ดังนี้ 

“1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
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 (1) – (7) คงตามร่างเดิม 

 (8) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

     ร่างเดิม 370 บาท เพ่ิมเป็น 400 บาท 

 (9) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ร่างเดิม 400 บาท เพ่ิมเป็น 1,000 บาท 

 

   (10) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร   

  ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  

  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

  ร่างเดิม หน่วยละ 400 บาท เพ่ิมเป็น หน่วยละ 1,000 บาท 

 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

(1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร  

ร่างเดิม ครั้งละ 100 บาท เพิ่มเป็น ครั้งละ 200 บาท 

(2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท เพ่ิมเป็น ครั้งละ 400 บาท 

(3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร  

ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง

 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 400 บาท 

2. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ก. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 

 (1) – (4) ตัดออก แก้ไขเป็น ดังนี้ 

 (5) แก้ไขเป็น (1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร   

    ร่างเดิม เดือนละ 75 บาท เพ่ิมเป็น 100 บาท 

 (6) แก้ไขเป็น (2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร  

      ร่างเดิม เดือนละ 110 บาท เพ่ิมเป็น 150 บาท 

 (7) แก้ไขเป็น (3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร   

         ร่างเดิม เดือนละ 150 บาท เพิ่มเป็น 200 บาท 

 (8) แก้ไขเป็น (4) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  

           ร่างเดิม เดือนละ 185 บาท เพิ่มเป็น 250 บาท 

 (9) แก้ไขเป็น (5) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
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            ร่างเดิม เดือนละ 200 บาท เพิ่มเป็น 300 บาท 

 (10) แก้ไขเป็น (6) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย  

      ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย  

      (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 

             เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

             ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 300 บาท 

 

ข. ค่าก าจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 

 (1) กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร  

 ร่างเดิม ครั้งละ 100 บาท เพิ่มเป็น ครั้งละ 200 บาท 

 (2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

 ร่างเดิม ครั้งละ 200 บาท เพ่ิมเป็น ครั้งละ 400 บาท 

 (3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่ง

 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)  

 ร่างเดิม หน่วยละ 200 บาท เพิ่มเป็น หน่วยละ 400 บาท  

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรือ

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ คงตามร่างเดิม”, เห็นชอบตามร่างเดิม ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผ่านวาระที่สองในการแปรญัตติไปแล้ว

นะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สามผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 

จ านวน 13 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 

จ านวน 13 เสียง ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... จ านวน 13 เสียง, ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้เวลา 10.45 นาที ผมขอพักการประชุม 

15 นาที เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. นะครับ  

พักการประชุม 15 นาที 

 

 

เร่ิมประชุมต่อ  เวลา 11.00 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ     

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

บัดนี้ถึงก าหนดเวลาที่ทา่นประธานได้สั่งพักการประชุมแล้ว และขณะน้ีมีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมจ านวน 

18 ท่าน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม กระผมจึงขอเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุมในระเบียบ

วาระต่อไป ขอบคุณครับ   

 4.3 รายงานผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่งปฏิกูล 

พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ประชุมต่อนะครับ ต่อไปข้อ 4.3 รายงาน

ผลการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เชิญ คณะกรรมการฯ ครับ 

 ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ        

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง      

ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ 
ศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

 เร่ือง การจดัการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... 

************************************************** 

ตามที่สภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

1. ร้อยเอกศกัด์ิชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 
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2. นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

3. นายสามารถ  พุทธา  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

4. นายวิชญ์ศิคภัทร ์ วงศ์มณ ี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

                    5. นางสาวปานิดา สิงห์บุญ นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาฯ จ านวน 60 วัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ ์– 20 เมษายน 2566 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 24 มีนาคม 

และวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการศึกษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ที่มาและความส าคัญของร่างเทศบัญญัติฯ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ให้อ านาจเทศบาลนครล าปางในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่นโดยการ

ตราเทศบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูล การขอรับใบอนุญาต

ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาผลประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูล ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การก าจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน   

ดังนั้น เทศบาลนครล าปางจึงมีความจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการส่ิงปฏิกูลส าหรับใช้บังคับในเขตเทศบาลนครล าปาง 

2. เน้ือหาในร่างเทศบัญญัติฯ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... ประกอบด้วย 5 หมวด 

50 ข้อ ดังนี้   

หมวด 1  บททั่วไป 

หมวด 2  หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเกี่ยวกับสุขลักษณะในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

ส่วนที่ 1 สุขลักษณะของส้วม 

  ส่วนที่ 2 สุขลักษณะในการขนส่ิงปฏิกูล 

  ส่วนที่ 3 สุขลักษณะในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

 หมวด 3  หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการขอใบอนุญาตประกอบกจิการเก็บ ขน  

     หรือก าจัดส่ิงปฏกิูล 
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 หมวด 4  ค่าธรรมเนียม 

หมวด 5  บทก าหนดโทษ 

และบทเฉพาะกาล 

โดยจากการศึกษาเนื้อหาทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นว่า เนื้อหาในร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการจัดการส่ิงปฏิกูลมีการด า เนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ 

การขน และการก าจัด ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด

ไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจเป็นแหล่ง

แพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ อีกทั้งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าปาง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2540 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องด้วย

สุขลักษณะ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน รวมทั้ง ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน หรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนควบคุม ก ากับ 

ดูแลการคิดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท า

เป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้เหมาะสมเป็นธรรม จึงควรต้องตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น 

3. ข้อมูลการจัดการส่ิงปฏิกูลของเทศบาลนครล าปาง 

คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูลของ

เทศบาลนครล าปางในปัจจุบัน พบว่า   

การเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

เทศบาลนครล าปางด าเนินการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล โดยรูปแบบการให้เอกชน

เข้ามาขออนุญาตเก็บขนส่ิงปฏิกูลตามมาตรา 18 วรรคสาม และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ให้อ านาจไว้ โดยในปัจจุบันมีเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล 

จ านวน 17 ราย 

การก าจัดส่ิงปฏิกูล  

เทศบาลนครล าปางเป็นผู้ด าเนินการก าจัดส่ิงปฏิกูลเอง ณ บ่อหมักส่ิงปฏิกูล (ร่องสามดวง)  

ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองล าปาง ของเทศบาลนครล าปาง โดยบ่อหมักส่ิงปฏิกูลเป็นระบบการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

ประเภทการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน มีอยู่ทั้งหมด 28 บ่อ ความจุบ่อละ 20 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณ

ความจุที่สามารถรองรับได้เท่ากับ 560 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ดูแลรับผิดชอบคือ งานโรงงานก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล ส่วนการโยธา ส านักช่าง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 
 

รับสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล 

ที่ได้รับใบอนุญาตฯ 

ปล่อยลงบ่อหมัก 
(มีจ านวน 28 บ่อ) 

หมักสิ่งปฏิกูลในบ่อ
หมักจนครบ ๒๘ วัน 

ปล่อยลงสู่ลานตากเพื่อ
แยกกากและน  า 

ส่วนท่ีเป็นน  า ส่วนท่ีเป็นกาก 

บ่อ Wetland ปล่อยแห้งบนลาน
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4. การศึกษาเปรียบเทียบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง (ฉบับเก่าและฉบับใหม่) 

คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง (ฉบับเก่าและฉบับใหม่) 

พบว่า เทศบัญญัติฉบับเก่าเป็นเทศบัญญัติที่รวมการจัดการสองเรื่องไว้ในฉบับเดียว คือการจัดการมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล และมีข้อก าหนดที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งกระบวนการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูล ส่วนในเทศบัญญัติ

ฉบับใหม่ได้มีการแยกเฉพาะการจัดการส่ิงปฏิกูลเป็นฉบับเดียว รวมทั้งมีข้อก าหนดในการควบคุม ก ากับ 

ดูแลการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตลอดจนมีข้อก าหนดในการควบคุม ก ากับ 

ดูแล การคิดอัตราค่าบริการของผู้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท า

เป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการที่เหมาะสมเป็นธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวทางว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทั้งนี้ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

5. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแบบรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... จ านวน 6 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 66.7) 

เห็นด้วยกับการให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล โดยในส่วนของบัญชีอัตรา

ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติฯ ผู้ประกอบการมีความเห็น ดังนี้ 

1. อัตราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 375 บาท = เห็นด้วย

คิดเป็นร้อยละ 50 

2. อัตราค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตราลูกบาศก์ เมตรละ 75 บาท = เห็นด้วย

คิดเป็นร้อยละ 83.3 

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ โดยรับท าการ เก็บและขนส่ิงปฏิกูล ฉบับละ 5,000 บาท 

และรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล ฉบับละ 7,500 บาท = เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 66.7  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะว่า เทศบาลฯ ควรมีมาตรการที่เข้มงวดส าหรับจัดการรถเก็บ

และขนส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ได้รับใบอนุญาตซ่ึงปจัจุบันมจี านวนเพ่ิมมากข้ึน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

6. ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
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- คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ก าจัดสิ่งปฏิกูล

และการออกใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัติฯ ซ่ึงคณะกรรมการได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ แล้วเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้ในร่างเทศบัญญัติฯ มีความ

เหมาะสม และเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงเกินไปกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 

ทั้งนี้ โดยมีตารางการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

- การด าเนินการควบคุมก ากับการก าจัดส่ิงปฏิกูลของเอกชนที่จะเข้ามาขออนุญาตเก็บขน        

ส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาลนครล าปาง จะต้องมีการควบคุมก ากับที่ เข้มงวดในการก าจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูก

สุขลักษณะ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคและไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน 

หรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  

เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ ครบแล้ว จึงมีมติให้เสนอผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือให้ประธานสภาฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป 

ลงช่ือ  ร้อยเอก  ศกัด์ิชัย  หงษ์ใจสี   ประธานกรรมการ 

                                 (ศักด์ิชัย  หงษ์ใจสี) 

ลงช่ือ    วนัชนะ  สุวรรณเนตร    กรรมการ      ลงช่ือ    สามารถ  พุทธา     กรรมการ  

        (นายวันชนะ  สุวรรณเนตร)                   (นายสามารถ  พุทธา) 

ลงช่ือ    วิชญ์ศิคภัทร์  วงศม์ณี    กรรมการ             ลงช่ือ     ปานิดา  สิงห์บญุ       กรรมการและเลขาฯ           

        (นายวชิญ์ศิคภัทร์  วงศ์มณี)                                (นางสาวปานิดา  สิงห์บุญ)  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการศึกษา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... ของคณะกรรมการฯ นะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการศึกษาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... และกรรมการได้
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รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... ผมขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นร่างเทศบัญญัติที่มี

กฎหมายให้อ านาจเทศบาลในการตราเทศบัญญัติข้ึนใช้บังคับ ตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงได้แก่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เ พิ่ม เติม  มาตรา  20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 63 และมาตรา 65 และพระราชบัญญัติ รักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34/1 

มาตรา 34/2 และมาตรา 34/3 โดยเป็นร่างเทศบัญญัติทั่ว ไป ซึ่ง โดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น

สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง 

ขั้นรับหลักการ ก่อนที่จะลงมติว่า จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่ จะต้องเปิดโอกาสให้

สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ 45 และข้อ 47 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาญัตตินี้ต่อไปครับ 

 นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจึงขอปิดการอภิปราย และจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 

ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... นะครับ ก่อนจะลงมติ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 

21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบรับหลักการฯ จ านวน 

15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการฯ 

โปรดยกมือครับ 



33 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบรับหลักการฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการฯ 

จ านวน 15 เสียง ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... จ านวน 15 เสียง, ไม่เห็นชอบรับหลักการ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจง

ข้อระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ร่างเทศบัญญัติที่ก าลังพิจารณากันอยู่นี้ได้ผ่านการเห็นชอบในวาระที่หนึ่ ง  ขั้นรับหลักการไปแล้ว ซ่ึงร่าง

เทศบัญญัตินี้ เป็นเทศบัญญัติทั่วไป โดยหลักการแล้ว ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระมี ข้อระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ข้อ 45 ก ำหนดว่ำ “ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่

ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำร

ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่ อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ

ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั้นให้ที่

ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำร

แปรญัตติ...” ข้อ 38 วรรคห้า ก าหนดว่า “...ญัตติดังต่อไปนี้อำจเสนอด้วยวำจำในที่ประชุมสภำท้องถิ่นได้ 

โดยให้น ำควำมในข้อ 39 มำใช้บังคับ” ข้อ 38 วรรคห้า (4) ก าหนดว่า “ขอให้พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติสำมวำระ

รวดเดียวตำมข้อ 45” ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “กำรเสนอญัตติด้วยวำจำนั้น ให้น ำควำมในข้อ 63 

วรรคหนึ่ง มำใช้บังคับโดยอนุโลม” และวรรคสอง ก าหนดว่า  “กำรรับรองญัตติ เช่นว่ำนี้ให้กระท ำโดย

วิธียกมือข้ึนพ้นศีรษะ” และข้อ 63 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “สมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่ำวถ้อยค ำ

ใดต่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อประธำนสภำท้องถิ่นอนุญำตแล้วจึงกล่ำวได้ โดยให้ยืน

กล่ำว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซ่ึงจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่ำวกับประธำนสภำท้องถิ่น” จากระเบียบข้อบังคับ

ดังกล่าวที่ผมได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม สรุปเป็นสาระส าคัญได้ว่า ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง 

การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... ที่เสนอมานี้โดยหลักการต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมฯ จะอนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวน ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนอ และเมื่อที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
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พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็น

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ การเสนอขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว สามารถ

เสนอญัตติด้วยวาจา หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ

สามวาระรวดเดียวก็ให้ยกมือข้ึนพ้นศีรษะ เมื่อท่านประธานสภาฯ อนุญาตแล้วจึงเสนอได้ และต้องมีสมาชิก

สภาฯ รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผ่านท่าน

ประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้อธิบายข้อ

ระเบียบไปเมื่อสักครู่ ผมก็จะขอน าเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเอาอย่างไร ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 

เชิญ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอผู้เสนอร่วมครับ โดยต้อง

มีผู้เสนอร่วม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ก็คือ จ านวน 8 ท่าน ขอผู้เสนอร่วม 

โปรดยกมือครับ เชิญ นายวันชนะ  สุวรรณเนตร 

นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวันชนะ  สุวรรณเนตร สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

เชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ
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ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ครับ 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

เชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายสามารถ  พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

เชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล 

นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

เชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิก

สภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ เชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน 

นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  

ชูวัฒนกูล ค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

เชิญผู้เสนอร่วมท่านต่อไปครับ เชิญ นายสุพจน์  มูลบ้านดง 

นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  

กระผม นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นายสุพจน์  มูลบ้านดง สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง ได้เสนอให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว ร่วมกับ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ 

มีผู้เสนอร่วมครบ จ านวน 8 ท่าน มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม เป็นไปตามที่

ระเบียบก าหนดนะครับ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ต่อไปผมจะ

ขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดอนุมัติให้พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

จ านวน 15 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้พิจารณา

สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้พิจารณาสามวาระ

รวดเดียว ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาเป็น

สามวาระรวดเดียว จ านวน 15 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว จ านวน 15 เสียง, ไม่อนุมัติ 

ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ....ในวาระที่ 2 เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ก่อนจะด าเนินการในวาระที่สอง ผมมีข้อระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอค าแปรที่จะน าเรียนแจ้งต่อ

ที่ประชุม ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ภำยในระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติที่สภำท้องถิ่นก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 

ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงข้อบัญญัติก็ให้เสนอค ำแปรญัตติ

ล่วงหน้ำเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรำยข้อ และเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ในกรณีที่

สมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมำชิกสภำท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับกำรเสนอญัตติ ” และ

วรรคท้าย ก าหนดว่า “ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง กรณีกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว        

ผู้แปรญัตติอำจเสนอค ำแปรญัตติด้วยวำจำได้” ข้อ 51 ก าหนดว่า “ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติวำระที่สอง 

ให้ปรึกษำเรยีงตำมล ำดับข้อเฉพำะที่มีกำรแปรญัตติหรือที่คณะกรรมกำรแปรญัตติแก้ไขเท่ำนั้น  เว้นแต่

ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่ำงอ่ืน” ตามข้อระเบียบที่กระผมได้น าเรียนต่อที่ประชุมเมื่อสักครู่ 

สรุปความว่า การเสนอค าแปรญัตติสมาชิกสภาฯ ผู้ใด เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอค าแปร

ญัตติด้วยวาจา โดยให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไข เสนอต่อ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาจะต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย

สองคน ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้ท่านสมาชิกใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจง

วิธีด าเนินการในวาระที่สองไปแล้ว ผมก็ขอน าปรึกษาหารือต่อท่ีประชุมฯ เพื่อให้การประชุมพิจารณากระชับ 
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รวดเร็ว และเรียบร้อย ผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะใช้วิธีการพิจารณาในวาระที่สอง เรียงตามล าดับ

เป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไขเท่านั้นนะครับ ส่วนข้อที่ไม่มีการแก้ไขก็ถือว่าคงตามร่างเดิม 

เนื่องจากทุกท่านมีร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือแล้ว ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบและลงมตินะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้พิจารณาเรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไขเท่านั้น โปรดยกมือครับ 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบ จ านวน 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้พิจารณา 

ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับเป็นรายข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่แก้ไข จ านวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาในวาระที่สอง เรียงตามล าดับเป็นรายข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีแก้ไข จ านวน 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สอง 

ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค าแปรญัตติ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ทางฝ่ายบริหาร มีอะไรเพ่ิมเติม

หรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่าผ่านวาระท่ีสองในการแปรญัตติไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่สามผมจะ

ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 

จ านวน 14 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลมเลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติฯ จ านวน 14 เสียง ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... จ านวน 14 เสียง, ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองท่ีเสนอใหม ่

5.1 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง (เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ

กฎหมายเก่ียวกับวิธีการเลือกรองประธานสภา) 

นายนพดล ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.1 การเลือกรอง

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ

เลือกรองประธานสภาฯ ครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ดังนี้

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 20 ตรี บัญญัติว่า “ในกรณีที่ต ำแหน่ง

ประธำนสภำเทศบำลหรือรองประธำนสภำเทศบำลว่ำงลงเพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ 20 ทวิ ให้สภำ

เทศบำลเลือกสมำชิกสภำเทศบำลข้ึนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง” 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 15 

วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “เมื่อประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นพ้น

จำกต ำแหน่งก่อนครบอำยุของสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำ

ท้องถ่ิน หรือเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ดังนี้ (1) กรณีประธำนสภำท้องถิ่น หรือ

รองประธำนสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นเลือกประธำนสภำท้องถิ่นหรือรองประธำนสภำท้องถิ่นแทน

ต ำแหน่งที่ว่ำงภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง...” ข้อ 12 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกรอง

ประธำนสภำท้องถิ่น ให้น ำควำมในข้อ 8 มำใช้บังคับโดยอนุโลม” ข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือก

ประธำนสภำทองถิ่น ใหสมำชิกสภำทองถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมำชิกสภำทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่ำ

สมควรใหเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำทองถิ่น กำรเสนอนั้นตองมีสมำชิกสภำทองถิ่นรับรองไม่นอยกวำ

สองคน เว้นแต่สภำท้องถ่ินใดมีสมำชิกสภำท้องถ่ินเท่ำที่มีอยู่น้อยกว่ำแปดคนให้มีสมำชิกสภำท้องถ่ินรับรอง

หนึ่งคน โดยให้สมำชิกสภำท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จ ำกัดจ ำนวน และให
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สมำชิกสภำทองถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมำยเลขประจ ำตัวของผู้ที่ถูกเสนอ

ช่ือ เมื่อตรวจนับแลวใหประธำนที่ประชุมประกำศคะแนนต่อที่ประชุมสภำท องถิ่น ผู้ ไ ด้คะแนนสูงสุดเป็น

ผู้ได้รับเลือก ถำมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเทำกันหลำยคนใหเลือกใหม่เฉพำะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม    

ถำผลกำรเลือกใหม่ปรำกฏว่ำยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเทำกันอีก ใหใชวิธีจับสลำกเฉพำะผู้ได้คะแนนสูงสุด

เท่ำกัน” วรรคสอง ก าหนดว่า “ให้ผู้ที่ถูกเสนอช่ือได้รับหมำยเลขประจ ำตัวเพ่ือใช้ในกำรลงคะแนนเลือกด้วย

วิธีจับสลำก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่ำจะให้คนใดเป็นคนจับสลำกก่อนหลัง แล้วให้จัดท ำบัตรสลำก 

ชนิด สี และขนำดอย่ำงเดียวกัน มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนผู้ที่ถูกเสนอช่ือ โดยเขียนหมำยเลขประจ ำตัว

ตำมล ำดับให้ครบตำมจ ำนวนผู้ที่ถูกเสนอช่ือ หำกตกลงกันไม่ได้ให้ประธำนที่ประชุมจับสลำกว่ำผู้ใดจะเป็น

ผู้จับฉลำกก่อนหลัง” วรรคสาม ก าหนดว่า “ให้ประธำนที่ประชุมประกำศหมำยเลขประจ ำตัวของผู้ที่ถูก

เสนอช่ือตำมล ำดับหมำยเลข” วรรคส่ี ก าหนดว่า “ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอช่ือ 

โดยวิธีเขียนหมำยเลขประจ ำตัวผู้ที่ถูกเสนอช่ือลงในบัตรสลำก ชนิด สี  และขนำดอย่ำงเดียวกัน ใส่ซอง 

แล้วน ำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้ำประธำนที่ประชุม” วรรคห้า ก าหนดว่า “วิธีกำรเสนอช่ือ

และกำรรับรองตำมวรรคหนึ่งให้น ำควำมในข้อ 39 มำใช้บังคับโดยอนุโลม” (กล่าวคือ การเสนอช่ือสมาชิก

สภาฯ ผู้สมควรให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ สามารถเสนอญัตติด้วยวาจา และการรับรองการเสนอ

ช่ือนั้นให้กระท าโดยวิธียกมือพ้นศีรษะ) วรรคหก ก าหนดว่า “ใหประธำนที่ประชุมเชิญสมำชิกสภำทองถิ่น

ไม่นอยกวำสองคนมำช่วยนับคะแนน”  วรรคท้าย ก าหนดว่า “วิธีจับสลำกตำมวรรคหนึ่ง ให ประธำน

ที่ประชุมด ำเนินกำรใหผู้ที่ได้คะแนนเท่ำกันตกลงกันเสียกอน วำจะใหผู้ใดเป็นผู้จับสลำกกอนหลัง หำกตกลง

กันไม่ได้ใหประธำนที่ประชุมจับสลำกวำผู้ใดจะเป็นผู้จับสลำกก่อนหลัง แลวใหจัดท ำบัตรสลำก ชนิด สี และ

ขนำดอย่ำงเดียวกันตำมจ ำนวนเทำกับจ ำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเทำกัน” โดยเขียนข้อความวา “ได้รับ

เลือกเป็นประธำนสภำทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความวา “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธำนสภำท

องถิ่น”  ข้อ 14 ก าหนดว่า “ในกำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น หรือเลขำนุกำรสภำ

ท้องถ่ิน ถ้ำมีกำรเสนอช่ือผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเพียงต ำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้รับเลือก” ขอน า

เรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือให้ท่านสมาชิก

สภาฯ ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ นะครับ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือ

สมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างเชิญครับ เชิญ 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

ดิฉัน นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นผู้ด ารงต าแหนง่รองประธานสภาเทศบาลนครล าปางแทนต าแหน่งที่ว่างค่ะ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา เสนอ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอสมาชิกสภาฯ 

ท่านอ่ืนให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาฯ แทนต าแหน่งที่ ว่างอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครล าปางมีมติเลือก นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครล าปางแทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ขณะนี้เวลา 11.50 นาที ผมขอพัก

การประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และกลับเข้ามาประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เร่ิมประชุมต่อ  เวลา 13.00 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ     

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านประธานได้นัดหมายการประชุมแล้ว และขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุมจ านวน 

13 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม กระผมจึงขอเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุม

ในระเบียบวาระต่อไป ขอบคุณครับ   

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง 

ขอเชิญผู้บริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ
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เรื่อง เสนอญัตติ ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน 

 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อน

 ก าหนด เทศบาลนครล าปาง 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาเทศบาลนครล าปางมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอด

ก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพ่ือขอให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอด

ก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง 

เหตุผล 

  ตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.6/ว 1328 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566

เรื่อง การขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามแนวทางการด าเนินโครงการสร้างเสริม

สุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริม

สุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยคณะกรรมการ

อ านวยการ โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทางและ

เป้าหมายการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนดของ

เทศบาลนครล าปางให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายที่คณะกรรมการอ านวยการโครงการสร้างเสริม

สุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนดของกระทรวงมหาดไทย (3) ประสานงาน บูรณาการและระดม

ทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และภาคสื่อสารมวลชน เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ใน

การส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด (4) เสนอแนะและให้
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ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด (5) 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด 

 

 

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้สภาเทศบาลนครล าปางพิจารณามอบหมายสมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง จ านวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง เพ่ือให้นายกเทศมนตรีนครล าปางแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง 

และรายงานจังหวัดทราบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 

       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ที่จะเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนคร

ล าปาง จ านวน 1 คน เชิญครับ เชิญ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอเสนอ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรกุเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปาง ขอบคุณค่ะ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอผู้รับรองครับ ผู้รับรองถูกต้อง จะมี

สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครล าปางมีมติ

มอบหมายให้ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครล าปางนะครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อน

ก าหนด เทศบาลนครล าปาง 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 26 รายการ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  26 รายการ ขอเชิญผู้บริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมาย

จาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 26 รายการ   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนคร

ล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 

26 รายการ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

เพ่ือขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 26 รายการ ซ่ึงเป็นอ านาจอนุมัติของ           

สภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และข้อ 29  

เหตุผล 
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  เทศบาลนครล าปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จ านวน 26 

รายการ แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 

2566 ท าให้รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานและราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บาง

รายการเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด และเป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1171 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 โดยขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน แผนงาน/งาน 

1 คอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ต แบบที่ 2 1 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรับงานส านักงาน 3 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

1 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

2 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

12 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

6 เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 3 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง        

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

15 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

4 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

1 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

10 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง        

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

1 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

11 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า 1 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

12 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

9 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

4 ชุด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน แผนงาน/งาน 

14 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง           

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

11 เคร่ือง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

15 คอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ต แบบที่ 2 2 เคร่ือง แผนงานการศกึษา 

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 

16 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง            

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

2 เคร่ือง แผนงานการศกึษา 

งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ 

17 เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 1 เคร่ือง แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

18 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

1 ชุด แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน                      

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

1 ชุด แผนงานสาธารณสุข 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

20 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

1 ชุด แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบ าบัดน้ าเสีย 

21 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง             

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

1 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบ าบัดน้ าเสีย 

22 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

1 ชุด แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 

23 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนดิ Network 

ส าหรับกระดาษขนาด A3 

1 เคร่ือง แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 

24 เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 1 เคร่ือง แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกฬีาและนันทนาการ 
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25 เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) 

7 ชุด แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

งานกอ่สร้าง 

26 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้ง            

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4 เคร่ือง แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

งานกอ่สร้าง 

หมายเหตุ  ล าดับที่ 11 และ 23 งบประมาณคงเดิม แต่มกีารแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงฯ 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงนิ และบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

และข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1171 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 

2560 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560  “...1.2 

กรณีโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดแล้ว 

คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าภายในราคาที่ก าหนด เมื่อมีประกาศเผยแพร่ออกมาใหม่ 

หน่วยงานต้องพิจารณาทบทวนคุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับล่าสุด...”    

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงิน

และแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 26 รายการ ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 

       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
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         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  26 รายการ มีข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำร

โอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจ

อนุมัติของสภำท้องถิ่น” ข้อ 29 ก าหนดว่า “กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน 

ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำ

ท้องถิ่น” หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 1171 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2560 ข้อ 1.2 สรุปความว่า กรณี

โครงการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดแล้ว 

คุณลักษณะที่ผ่านความเห็นชอบเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าภายในราคาที่ก าหนด เมื่อมีประกาศเผยแพร่ออกมา

ใหม่ หน่วยงานต้องพิจารณาทบทวนคุณลักษณะพื้นฐานและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศฉบับ

ล่าสุด ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ 

เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินและ

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  26 รายการ โปรดยกมือครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนเงินฯ จ านวน 19 

เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินฯ 

โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนเงินและ

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 26 รายการ จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน  26 รายการ จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการด้ามกรอเร็ว  (Air rotor) 

เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ขอเชิญผู้บริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ
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เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท 

 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท    

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพ่ือขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

บาทถ้วน) ซ่ึงการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  ด้วยงานทันตกรรม กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้ให้บริการตรวจรักษาฟันเบื้องต้นแก่

ประชาชนโดยให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ฯลฯ ปัจจุบัน

ครุภัณฑ์ด้ามกรอเร็ว (Air rotor) ที่ใช้ส าหรับอุดฟันมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ิมเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

จึงจ าเป็น ต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 

  แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบด าเนินงาน ค่าวัสด ุวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

   งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจ านวน    100,000   บาท  

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      27,945           บาท   

   โอนลดครั้งนี้         17,000  บาท  
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   งบประมาณคงเหลือหลังโอน      10,945  บาท 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ านวน 

2 ด้าม ส าหรับใช้ในงานทันตกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือด้ามกรอเร็ว เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันใน

ช่องปาก เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม 2565 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 8 

ล าดับท่ี 1 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามหลักการและ

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 

       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำร

โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจ

อนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยัง

ท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการ

ด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ จ านวน 19 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการ

ด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ 

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการด้ามกรอเร็ว (Air rotor) เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 
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5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายใน

อาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ

ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงิน

จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุข

 และส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

 ส่ิงแวดล้อม) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรงุหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500 ,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
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  เพ่ือขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม) ซ่ึงการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

  ด้วยอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) ปัจจุบันหลังคาและฝ้าเพดานมีสภาพ

ช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน หลังคาบางจุดแตกร้าวท าให้ในฤดูฝนมีน้ ารั่วซึมลงฝ้า

เพดาน ส่งผลให้ฝ้าเพดานผุพังเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ทรัพย์สินของเทศบาล และเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการปรับปรุงปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาล

นครล าปางไม่ได้ ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 

  แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

รวมเป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) โดยท า

การรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ รื้อฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใหม่ และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายละเอียด

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 

       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) 

เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) มี ข้อระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนด

ว่า “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ 

คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ขอน าเรียนช้ีแจงข้อ

ระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณา

ญัตตินี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในญัตติที่ 5.5 โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและ
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ส่ิงแวดล้อม อันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครบัท่านประธาน เพราะว่าจากการที่ผมอาสาเข้ามาเป็นสมาชิก

สภาเทศบาล 10 กว่าปีแล้ว ยังไม่เห็นโครงการที่จะดูแลบ ารุงรักษาอาคารแต่ละอาคารแบบนี้เลย ประกอบ

กับผมเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการงบของ สปสช. อย่างเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันครับ การบ ารุงรักษา

อาคารของกองสาธารณสุขไม่ได้ด าเนินการมาเนิ่นนานแล้ว เห็นนายกฯ ที่ผ่านมาก็มองข้ามตรงนี้ไป ก็ต้อง

ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ที่มองเห็นและเห็นความส าคัญของอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผมก็อยากจะ

ฝากฝ่ายบริหารอีกเรื่องหนึ่ง เครื่องเสียงที่ใช้ผ่าน ๆ มารู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่บ่อย ๆ อาจจะไม่ได้ดูแล

บ ารุงรักษามาเนิ่นนานเหมือนกับอาคาร เลยอยากจะฝากฝ่ายบริหารว่าช่วยดูแลเครื่องเสียงที่เราใช้ท า

กิจกรรมตรงนี้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะกองสาธารณสุขนะครับ ห้องประชุมอ่ืน ๆ ด้วย ผมก็ขอฝากตรงนี้ด้วยไม่ใช่

เฉพาะอาคาร ก็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ของบประมาณตรงนี้ผ่านสภาไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา ขอบคุณมากครับ

ท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ 

นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้า

เพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท 

(ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ จ านวน 19 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้า
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เพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท 

(ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรงุหลังคาฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม (ชั้น 3) เป็นเงินจ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 

3 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) ขอเชิญผู้บริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับมอบหมาย

จาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

 เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ          

 (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ส านัก

ปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
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  เพ่ือขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 18 ,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)           

(ส านักปลัดเทศบาล) ซ่ึงการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 

เหตุผล 

  ด้วยครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับส านักงานของส านักปลัดเทศบาล มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     

จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้ง

งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจ านวน 7,626,700 บาท  

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   1,795,302.25  บาท   

   โอนลดครั้งนี้           18,500.00  บาท  

   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   1,776,802.25  บาท 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน เป็นเงินจ านวน 18,500 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1. โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก มีลิน้ชักดา้นซ้าย - ขวา ด้านละ 3 ลิ้นชัก  

มีลิน้ชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค ขนาด (ก) 1605 x (ล) 770 x (ส) 750 มม. 

จ านวน 1 ตัว  

      8,500  บาท 

2. เก้าอีส้ านักงาน พนักพิงสูงชนดิบุหนัง มีวางแขน หุ้มหนังเทยีม  

ปรับระดับสูง – ต่ าได้ด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน 5 ลอ้ 

      4,500  บาท 
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ขนาด (ก) 64 x (ล) 75 x (ส) 115 ซม. จ านวน 1 ตัว 

3. เกา้อีส้ านักงาน พนักพิงสูงชนิดบุหนัง มีวางแขน หุ้มหนังเทยีม เบาะนั่งเสรมิ 

พ็อคเก็ตสปรงิ ปรับระดับสูงต่ าได้ด้วยโชค๊ไฮโดรลิค ขาเหล็กชุบโครเมียม  

มีล้อเล่ือน 5 ล้อ ขนาด (ก) 65 x (ล) 74 x (ส) 118 ซม. จ านวน 1 ตัว 

      5,500  บาท 

 รวมเป็นเงิน     18,500  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 

       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 ก าหนดว่า “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในงบลงทุน โดยกำรโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท ำให้ ลักษณะ 

ปริมำณ คุณภำพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ขอน าเรียน

ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ประกอบในการ

พิจารณาญัตตินี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 20 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 19 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี,

นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 

(ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 
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5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพื่อการบริการ

ชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท 

(หน่ึงล้านหกแสนส่ีหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคาร

ประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่ เคารพ 
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 
ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม

 โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้าน

 หกแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชน

และสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท 

(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปางในการบริการชุมชนและสังคม 

โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

งบลงทุน ค่าที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม) เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
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  เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการ

จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ปัจจุบันอาคารประกอบพิธีในสุสานไตรลักษณ์มีสภาพช ารุด 

เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน บริเวณพื้นทางเดินทรุดตัวท าให้มีแอ่งน้ าขังและล่ืน เส่ียงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุของประชาชน หลังคากระเบื้องหลุดและแตกร้าวหลายจุด ท าให้ในช่วงฤดูฝนมีน้ ารั่วลงเพดาน

และพื้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์เพ่ือให้การจัดท าบริการ

สาธารณะ ตามภารกิจอ านาจและหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน

ที่มาใช้บริการสุสานอันถือเป็นการบริการชุมชนและสังคม โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนคร

ล าปางส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ งบประมาณ 1,645,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ โดยท าการรื้อถอนพื้นอาคารและกระเบื้องมุง

หลังคาเดิมออกแล้วท าพื้นอาคารใหม่  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร มุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีส 

ท ารางระบายน้ ารอบอาคาร พร้อมทาสี และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 

2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ซ่ึงเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาเทศบาลนครล าปางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 89   

  ปัจจุบัน เทศบาลนครล าปางคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ 

วันที่ 31 มกราคม 2566 จ านวนเงิน 283,210,080.42 บาท และเทศบาลฯ ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง เลขที่เช็ค 10522226 ลงวันที่ 29 

ธันวาคม 2565 รวมทั้งได้หักเงินส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณีสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 

ประกอบมาตรา 54 (2) 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 89   

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบ
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พิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน  1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

  ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 

       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุง

อาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 89 วรรคแรก ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำ

ท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซ่ึงอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำม

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึน (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม

แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้ เสร็จ ส้ินภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี

ถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” และวรรคท้าย 

ก าหนดว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน กำรคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาญัตติต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในญัตติที่ 5.7 โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ อยู่ในพื้นที่เขต 1 พอดี สมควรเป็น

อย่างย่ิงครับท่านประธาน เพราะว่าสุสานไตรลักษณ์แห่งนี้ ขาดการบ ารุงรักษามาเนิ่นนาน ประกอบกับ

สุสานแห่งนี้ ไม่ได้ใช้เฉพาะเขตเทศบาลนครล าปางของเรา บ้านหม้อ ต้นธงชัย ก็มาใช้สุสานตรงนี้ แต่ ณ 

วันนี้สภาพเส่ือมโทรมมาก ๆ โดยเฉพาะบริเวณรอบข้าง ที่จอดรถก็มีกิ่งไม้ ต้นหญ้าข้ึนเต็มไปหมด ใจจริงผม

อยากจะเสนอทางฝ่ายบริหารว่า สร้างใหม่จะดีกว่านะครับ การปรับปรุงซ่อมแซมอาจไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

ด้วยซ้ าไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีกฎหมายที่เราไม่สามารถไปสร้างใหม่ได้ อาจจะต้องเป็นการดูแลรักษา 

เพราะว่าเขตเทศบาลของเรามันสุดเขตก าแพงเมือง สุสานไตรลักษณ์อยู่นอกเขตเทศบาลของเรา แต่ทั้งนี้

เป็นการดูแลของเทศบาลเรา ก็อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารนะครับ การบ ารุงรักษาถ้าเราสามารถเข้าถึงให้

ละเอียดน่าจะดี โดยเฉพาะเตาเผา ณ วันนี้มีต้นไม้ข้ึนไปเกาะด้านบน จะเป็นพวกต้นโพ เพราะต้นไม้พวกนี้มี

อายุนานวันข้ึน ก็มีรากขนาดใหญ่ชอนไชเข้าไปในร่องอิฐก็กลัวจะช ารุด ก่อนที่เราจะเข้าไปบ ารุงรักษาก็

อยากจะฝากทางฝ่ายบริหารช่วยไปดูแลตรงนี้ก่อน เพราะโครงการตรงนี้มันไม่ใช่ว่าอนุมัติแล้วจะไปท าเลย 

มันต้องไปส ารวจไปวางแผนค่อนข้างจะนานอยู่ อย่างน้อยก็ 2 – 3 เดือน เพราะฉะนั้นช่วงก่อนที่เราจะท า

ตรงนี้ ผมก็ฝากด้วย ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของประชาชน และส่วนมากมีกิจกรรมตรงนี้ เราก็จะไปกัน

บ่อย ๆ สมาชิกสภาเขต 1 ทั้ง 5 ท่านของเราก็ไปร่วมกิจกรรมบ่อย ๆ ก็จะได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน

ตรงนี้ เห็นว่าท่านนายกจะมาท าตั้งนานแล้ว ท าไมไม่เห็นท าสักที อันนี้จากการที่เคยผ่านสภาไปครั้ งหนึ่ง  

มันเป็นงบประมาณที่มีอะไรผิดพลาดไปหลาย ๆ อย่าง และขอเข้ามาแก้ไขใหม่ ตอนนี้น่าจะสมบูรณ์แล้ว 

คงจะได้เริ่มลงมือท าเร็ว ๆ นี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากให้ช่วยดูแลเรื่องต้นไม้หรือวัชพืชที่มันเกาะอยู่บนเตาเผา

อันเดิม ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงเพ่ิมเติมไหมครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติ

ที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสาน
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ไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) (กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ จ านวน 

20 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฯ ไม่มี 

นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

ของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสาน

ไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม) จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง เพ่ือการบริการ

ชุมชนและสังคม โครงการปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,645,000 บาท 

(หนึ่งล้านหกแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, 

นอกนั้นงดออกเสียง 

5.8 ญัตติ เร่ือง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ท่ีได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล

นครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน 

ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญผู้บริหารครับ 

 นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ
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เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปรบัปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายใน

 สวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

  ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล

และลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
หลักการ 

  เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายใน

สวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ จ านวน 50,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)     

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครล าปางให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ

เทศบาลนครล าปางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว่ิงภายใน

สวนสาธารณะเวียงละกอน งบประมาณ จ านวน 50,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ในการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2564 แต่จากการตรวจสอบรายละเอียดที่ก าหนดไว้พบว่า ยังไม่เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแบบรูปรายการก่อสร้างบางรายการให้มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานและงบประมาณที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายใน

สวนสาธารณะเวียงละกอน โดยท าการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอล พร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด (LED) ปรับปรุงลู่วิ่ง

สนามกรฑีา ติดตั้งอัฒจันทร์ โครงเหล็กแบบมีหลังคา 

ก่อสร้างห้องน้ า ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ภายใน 

สนามฟุตบอล ติดตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง  

ระบบประปาโดยรอบ  

และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   

และที่แกไ้ขเพิ่มเติม            

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 7/2564 หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 1 

- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายใน

สวนสาธารณะเวียงละกอน โดยท าการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอล ปรับปรุงลู่วิ่งสนามกรีฑา ก่อสร้างอัฒจันทร์

โครงเหล็กแบบมีหลังคา ปรับปรุงลานเอนกประสงค์

ภายในรั้วรอบสนามฟุตบอล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่อง

สว่างสนามฟุตบอล ก่อสร้างห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 

ก่อสร้างระบบท่อจุดต่อก๊อกน้ าสนาม  

และงานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   

และที่แกไ้ขเพิ่มเติม            

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 7/2564 หน้าท่ี 1 ล าดับท่ี 1 

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ไดร้ับอนุมัติ

ให้ใชจ้่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้   

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 89  

  2. หนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.4/9739 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หารือ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการค่าที่ ดินและส่ิงก่อสร้าง  ที่ได้รับอนุมัติ

ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

  ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับ

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผู้เสนอ 
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       (นายกิตติ  จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย

ในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะ

เวียงละกอน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 

วรรคแรก ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำกสภำท้องถิ่น

ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซ่ึงอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้อ งถิ ่น ซ่ึงเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำม

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม

กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็น

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดข้ึน (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสม

แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำไม่ เกินหนึ่งปี

ถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” และวรรคท้าย 

ก าหนดว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน กำรคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว” หนังสือจังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.4/ 9739 

ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง สรุปความว่า เมื่อเทศบาล

นครล าปางมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดส าหรับโครงการซ่ึงสภาเทศบาลนครล าปาง

มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือการดังกล่าว จึงชอบที่จะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครล าปาง 

โดยถือปฏิบัติตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็น
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อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครล าปาง ขอน าเรียนช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

ผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาญัตติต่อไป ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

อภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในรายการเปล่ียนแปลงของญัตตินี้ ก็เห็นว่ามี 2 รายการที่ได้ขาดหายไป ซ่ึงในโครงสร้างเดิมมันมีอยู่แล้ว 

และก็อดเป็นห่วงไม่ได้เท่าที่เห็นมี 2 รายการ อย่างเช่น 1. ในเรื่องของสกอร์บอร์ด 2. เรื่องของห้องน้ า ส่ิงที่

น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของห้องน้ า เนื่องจากที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เราจะพบเห็นได้ว่า ปัญหาที่

เราจัดกิจกรรมใหญ่ ๆ หรือแม้กระทั่งมคีนชุมนุมกันเยอะ ๆ ปัญหาท่ีตามมาคือห้องน้ า เพราะฉะนั้นก็อดเป็น

ห่วงไม่ได้ว่า ถ้าหากว่ามีการจัดกิจกรรม ในจุดท่ีเราก าลังด าเนินการที่จะพัฒนาตรงนี้ แล้วส่ิงที่เป็นห่วงผมก็

ขอฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า จะท าอย่างไรที่เราจะสามารถจัดกิจกรรมแล้วมันจะลดปัญหาใน

เรื่องของห้องน้ าได้ หรือสามารถที่จะด าเนินการโดยจัดหางบประมาณใด ๆ ก็ตามมาชดเชยในส่ิงเหล่านี้ 

เพ่ือจะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของห้องน้ าน้อยลง แม้แต่กระทั่งว่าการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา เราจัดกิจกรรมแล้ว 

แม้แต่ห้องน้ าในส่วนของห้องน้ าเคล่ือนที่ในล าปางนี้ก็หายากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงนะครับ 

อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า ช่วยหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันเกิดข้ึนใกล้เคียงกัน

ในส่วนของสนามที่จะเกิดข้ึนนะครับ ผมมีข้อคิดเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

เชิญครับ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ท่านประธานครับจะเป็นเรื่องดีมาก ๆ เลยที่ชาวล าปางจะได้มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากว่าสนามกีฬาเทศบาล 7 

สุขสวัสด์ิแห่งนี้ หากได้ด าเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ ซ่ึงงบประมาณที่ผ่านสภาไปทั้งหมดก็จะเป็นประมาณ 

120 กว่าล้าน ก็จะมีสนามต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าสนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส สนาม

เซปักตะกร้อ และรวมถึงอ่ืน ๆ นะครับ ที่ในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสนามฟุตบอล ซ่ึงผมมีความมั่นใจมากว่า 

สนามกีฬาทั้งหมดนี้ถ้าสร้างเสร็จ ผมเช่ือว่าจะมีพ่ีน้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก สาเหตุ

เนื่องจากว่า งานหลายรายการที่ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานในระดับโลก อย่างเช่นสนามฟุตบอลที่ ว่าได้มาตรฐาน

ของ FIFA เลยทีเดียว ถึงขั้นที่ว่ามีระบบระบายน้ าใต้สนามฟุตบอล แล้วนอกจากนี้ก็มีลู่ว่ิง ตัวลู่วิ่งก็เป็นลู่วิ่งที่

ใช้ยางสังเคราะห์ในการท าผิว ซ่ึงในเทศบาลนครเรานี้ ก็ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนท าแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็น่าจะ
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มีประชาชนมาใช้พื้นที่กันเยอะ ซ่ึงเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้มีข้อห่วงใยในเรื่องของห้องสุขานะครับ 

ตรงนี้ก็ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ผมก็สนับสนุน ถ้าหากเราไม่ท าหรือท าล่าช้าก็จะเกิดปัญหา

แน่นอน เพราะว่าผมเคยเข้าไปที่สนามกีฬาแห่งนี้ก็พบว่า ห้องสุขาที่มีก็เป็นห้องสุขาที่มีอยู่แต่เดิมแล้วก็มี

สภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรม ก็เช่ือว่าอาจจะไม่เพียงพอก็ขอฝากไว้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าเราคาดการณ์

ว่าจะมีประชาชนมาใช้เยอะ ผมก็อยากจะขอฝากถึงฝ่ายบริหารให้บ ารุงรักษาดูแลในเรื่องของสนามทุก ๆ จุด 

ทุก ๆ แห่ง เนื่องจากว่าสนามต่าง ๆ ต้องอาศัยระบบไฟฟ้า ระบบน้ า ความสะอาดต่าง ๆ รวมถึงระบบรักษา

ความปลอดภัยด้วย ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟังผู้บริหารพูดในเรื่องนี้ โดยเฉพาะทีมบริหารจัดการที่จะมาจัดการ

ในเรื่องนี้ ผมก็อยากจะฝากไว้ ถ้าหากผู้บริหารมีค าตอบในเรื่องนี้แล้ว ก็ช่วยอธิบายช้ีแจงให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ ฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ 

 

 

นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ก็ขอบคุณส าหรับข้อคิดเห็นนะครับ 

จริง  ๆ รายละเอียดเดิมที่ปรากฏในแบบครั้ งแรกที่ขออนุมัติสภา ก็ไม่อยากไปเปลี่ยนอะไรเลย 

อยากจะให้มันสมบูรณ์ที่สุด ทีนี้หลังจากที่เริ่มโครงการแล้ว จริง ๆ โครงการเราเยอะมากอย่างที่ท่าน

สมาชิกทุกท่านทราบ ว่าแต่ละครั้งที่เราเสนอญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายของท่าน

นายกในทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องของเมือง เรื่องคุณภาพคน โครงการเราเยอะ บางโครงการมันก็ผ่านไปได้เร็ว 

บางโครงการก็มีความล่าช้า เนื่องจากปัญหาของบุคลากร ปัญหาความไม่เข้าใจ ความไม่ช านาญในเรื่องนั้น ๆ 

ก็เลยท าให้บางโครงการล่าช้า เวลามันล่าช้าออกไปก็มีผลกระทบ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ภาวะสงคราม 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร บางทีค่าวัสดุมันก็ไปไกลแล้ว ที่จริงก็ไม่อยากไปแตะต้องงบประมาณในส่วนนั้น 

เราก็พยายามมาปรับกัน จะเกล่ียกันลงอย่างไร อย่างสนามฟุตบอลที่เสนอญัตติในวันนี้ เดิมทีครั้งแรกตั้งใจ

ว่า ตัวหญ้าสนามเราจะใช้หญ้าจริงเป็นพาสพาลัม  (Paspalum Grass) แต่ทีนี้พอใช้หญ้าจริงพาสพาลัม 

ค่า maintenance มันสูงมาก ค่าดูแล ค่าน้ า ค่าอะไรเดือนหนึ่งน่าจะห้าถึงหกหมื่นบาท มันก็จะเป็นภาระกับ

งบประมาณ ทีนี้เราก็มาดูกัน เลยตัดสินใจเปล่ียนเป็นหญ้าเทียมไฮบริดมาตรฐานของ FIFA ซ่ึงการดูแลน้อย

และจะสวยงามตลอดปี ก็มีการเปล่ียนแปลงวัสดุรวมถึงลู่วิ่ง ลู่วิ่งเดิมก็คิดว่าจะใช้หญ้าเทียม จริง ๆ หญ้าเทียม

ตรงนั้นมันดีมากนะครับ เพราะว่ามันลดแรงกระแทกเวลาเดินหรือว่ิงของผู้ที่มาใช้ลู่ว่ิงนั้น เพียงแต่ว่าจุดอ่อน
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ของการใช้หญ้าเทียมคือ มันไม่สามารถจับเวลาเป็นมาตรฐานได้ เลยน าไปปรึกษากับหน่วยงานที่ตรวจสอบ

เรื่องมาตรฐาน เรื่องลู่ว่ิง เรื่องสนาม เขาก็แนะน าว่าให้ใช้เป็นยาง พอใช้เป็นยางราคางบประมาณก็สูงข้ึนไปอีก 

พอราคางบประมาณสูงข้ึน เราก็ต้องมาปรับปรุงระบบน้ าข้างนอกนิดหน่อย แล้วก็ไปดูว่าเราจะท ายังไงไม่ให้

เกินงบประมาณ ไม่อย่างนั้นงบประมาณก็ต้องน าเสนอต่อสภาใหม่อีกก็จะวุ่นวาย ก็ต้องไปตัดทอนบางส่วน 

ที่จ าเป็นต้องเอาออกและคิดว่าวันหลังค่อยใส่ใหม่ คือเรื่องของไฟสกอร์บอร์ด ส่วนเรื่องห้องน้ าจริง ๆ ถ้าใน

แบบเดิม ถ้าทุกท่านจ าได้จะอยู่ข้าง ๆ อัฒจันทร์สองด้าน ซ่ึงพอเอาออกเราดูแล้วว่าถ้าเอาห้องน้ าออก จาก

อัฒจันทร์ที่เรามีผู้ที่มาดูกีฬาเดินออกมา เนื่องจากสนามกีฬาด้านนอกเราก็มีส่วนของการท าห้องน้ าใหม่อยู่

แล้ว ถ้าเดินออกมาก็ไม่น่าจะไกลมาก เราก็จะปรับปรุงห้องน้ าใหม่ทั้งหมด เลยตัดสินใจว่าเราจะตัดส่วนของ

ห้องน้ าออก ซ่ึงจริง ๆ ผมก็ไม่อยากจะตัดออกเลย แต่ว่ามันเป็นความจ าเป็น เนื่องจากที่เรียนให้ทราบเมื่อ

สักครู่ว่างบประมาณมันไม่พอ เราก็คิดว่าด้วยระยะทางจากอัฒจันทร์ เดินไปที่ห้องน้ าด้านนอกก็ไม่ไกลมาก 

น่าจะไม่เกิน 100 เมตร เพราะฉะนั้นจึงเป็นทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดในการเอาสกอร์บอร์ดกับห้องน้ าออก 

เป็นที่มาที่ไปของการขออนุมัติสภาในการเปล่ียนแปลงในวันนี้ ส่วนระบบบ ารุงรักษา เช่ือว่าดี เพราะว่าแบบ

ที่ผมดูในงานของระบบไฟฟ้ากับประปา เราท าได้ละเอียดมากนะครับ ตัวควบคุม ตัว control มันค่อนข้างครบ 

เพราะฉะนั้นเช่ือว่าในส่วนของงานระบบจะไม่มีปัญหาเลย จะท าให้การดูแล และความสว่าง ระบบน้ าทั้ง

สนามเป็นไปด้วยดี ก็จะเหลืออยู่เรื่องเดียวคือระบบ safety การดูแลความปลอดภัยในยามค่ าคืน ซ่ึงตรงนั้น

ต้องมาวางแผนกันอีกทีว่าจะท าอย่างไรถึงจะเกิดความปลอดภัยสูงสุด  มันก็ดีข้ึนมาหลังจากที่เราใส่

หม้อแปลงเข้าไปสองตัว ไฟทั้งสนามสว่างแล้วเชื่อว่า อันตรายต่าง ๆ ก็จะน้อยลง ก็เหลือแต่เรื่องการตรวจตรา

ยามค่ าคืน ซ่ึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ก็ขออนุญาตน าเรียนช้ีแจงเท่านี้ ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมขอปิดการอภิปรายและจะขอมติที่ประชุมนะครับ ก่อนจะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ 

นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้แก้ไข

เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับ

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงฯ 

จ านวน 18 เสียงครับ 



72 

 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงฯ โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงฯ 

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง

รายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้

จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงสนาม

ฟุตบอลและลู่ว่ิงภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครล าปาง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, นอกนั้นงดออกเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น  ๆ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ เชิญครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ท่านประธานครับผมจะขออนุญาต น าภาพข้ึนจอครับ (ประธาน : เป็นอันตรายไหมครับ) ไม่อันตรายครับ 

พ่ีน้องประชาชนเขาฝากขอบคุณทางเทศบาล (ประธานอนุญาต) นี่คือเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ของ

เดือนนี้นะครับ เวลาประมาณเก้า โมงกว่าถึงสิบโมง พ่ีน้องประชาชนชุมชนศรีบุญโยง ฝากขอบคุณ  

ท่านสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ท่านรองดวงเดือน  ไชยชนะ และท่านนายกนิมิตร  จิวะสันติการ 

นี่คือเหตุการณ์ไฟไหมข้องบ้านเลขท่ี 231 ถนนปงสนุก ชุมชนศรีบุญโยง ขอภาพต่อไปครับ เป็นเหตุการณ์

ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดข้ึน แต่เช่ือไหมครับว่าเจ้าของบ้านมีความสุข ไม่ใช่มีความสุขท่ีบ้านไฟไหม้นะครับ 

มีความสุขที่ทางฝ่ายบริหารเทศบาลของเรา ช่วงไม่กี่นาทีเองนะครับ เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปช่วยเหลือกัน 

โดยเฉพาะท่านรองสุรพลฯ ไปบัญชาการดับเพลิงให้เองเลย มันเป็นช่วงที่อากาศร้อนมาก ผมก็อยากให้ทาง

เทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในช่วงนี้ที่อากาศมันร้อน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยเฝ้าระวังด้วย
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นะครับ อันนี้ด้วยเหตุผลประการใดที่เกิดเพลิงไหม้เราก็ไม่ทราบแน่ชัด มันมีหลาย ๆ อย่างที่ท าให้เกิดข้ึนได้ 

และเจ้าของบ้านท่านนี้มีอายุมากด้วย 74 แล้วนะครับ และเป็นความโชคดีของท่าน คือท่านไม่ได้อยู่ในบ้าน 

ท่านไปร่วมกิจกรรมที่วัดศรีบุญโยง ท่านกลับมาและเห็นเจ้าหน้าที่เราอยู่ในสภาพนี้ มานั่งและยกมือ

ขอบคุณ มันเป็นความสุขที่ไม่อาจจะพรรณนาได้ ที่คนอายุน้อย ๆ จะมีคนอายุเจ็ดสิบกว่ามายกมือขอบคุณ

ที่ไปช่วยเหลือ มันเห็นภาพแล้วมันไม่เหมือนคนที่สูญเสียตรงนี้ แกดีใจมากนะครับ โดยเฉพาะประชาชนรอบข้าง 

และโดยเฉพาะเทศกิจของเราไปช่วยอ านวยความสะดวก หน่วยดับเพลิงของเราก็ท างานกันอย่างเข้มแข็ง 

ไปช่วยกันรถ 4 คัน ทั้งหน้าและหลัง และก็มีฝ่ายทหารมาช่วยอีก ก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายประชาสัมพันธ์

ของเทศบาลเราที่ช่วยกระจายข่าวกันไป ชาวบ้านก็มาให้ก าลัง ใจกัน โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล 

กลุ่มนครล าปางของเรา เขต 1 ไปให้ก าลังใจทกุทา่นเลย ชาวบ้านก็ยินดีและฝากขอบคุณทางฝ่ายบริหารของ

เทศบาลเรา ท่านรองสุรพลฯ ท่านเอ่ยช่ือเลยนะครับ ผมก็อยากให้ เป็นบรรทัดฐานนะครับท่านประธาน 

ถ้าชาวบ้านมีความเดือดร้อนหรือทุกข์สุขอะไร พวกเราเข้าไปช่วยอย่างน้อยให้ก าลังใจ เขาก็มีความสุขแล้ว

นะครับ เมื่อวันถัดมาทางกองสวัสดิการสังคมของเราก็เข้าไปให้ขวัญก าลังใจ และช้ีแจงถึงเรื่องระเบียบ

กฎหมายว่า แนวทางการช่วยเหลือมันเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่สามารถทีจ่ะไปช่วย ณ วันนั้นได้เลย แต่ ณ วันนี้

เราก าลังท าเรื่องไป เพ่ือจะช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านประชาชนก็ฝาก

มาขอบคุณทางฝ่ายบริหารเทศบาล ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ทางผู้บริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ วันนี้สภาเทศบาลนครล าปาง

ได้ใช้เวลาในการประชุมมาทั้งวันแล้ว เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก ผมขอปิดการประชุมและขอบคุณ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 

เลิกประชุม  เวลา 14.45 น. 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นายนพดล  ผดุงพงษ์) 
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ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 หมายเหตุ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่  2 ครั้ งที่  1  ประจ าปี  2566 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

 

 

 


